



บทที่ 1

บทนำ

สถานทั่วไป

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นศูนย์กลางทุกด้านของประเทศ¹ เป็นศูนย์กลางทางการเมือง พรรคการเมืองต่างมีที่ทำการใหญ่ที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทางการเมืองปกครองที่มีที่ทำการรัฐบาล และหน่วยราชการต่าง ๆ ตั้งอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีตลาดการค้าภายในและภายนอก เป็นศูนย์กลางทางการศึกษามีสถานศึกษาตั้งอยู่มากมาย เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ศูนย์กลางการบันเทิงและศูนย์กลางอื่น ๆ อีกมากมาย จนกล่าวได้ว่า "กรุงเทพฯคือประเทศไทย"²

จากการที่กรุงเทพฯเป็นเมืองขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางในทุกด้านของประเทศ กรุงเทพมหานครจึงต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ปัญหาในด้านความหนาแน่นของประชากร ปัญหาในด้านการจราจร ปัญหาในด้านแรงงาน ปัญหาในด้านการบริการสาธารณะ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านอาชญากรรม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในด้านอาชญากรรมนั้นเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย และสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง

¹จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานการสัมมนาเรื่องปัญหานครหลวง (พระนคร: โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516), หน้า 211-212.

²เรื่องเดียวกัน, หน้า 252.

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตกรุงเทพมหานครโดยตรง ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมตำรวจซึ่งนอกเหนือจากการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแล้วยังมีภารกิจอื่นอีก เช่น การคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (National Security) การรักษาความมั่นคงทั่วไป การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน

ในปัจจุบันอัตราการเพิ่มตัวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่า แต่ขณะเดียวกันเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลยังคงกว้างเท่าเดิม ซึ่งหากเปรียบเทียบอัตราส่วนของประชากรต่อพื้นที่นั้นจะมีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่สูงมาก กรณีประชากรมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ห่างไกล เป็นผลให้เสียเวลาและเกิดความไม่สะดวกต่อการขอรับความช่วยเหลือหรือในขณะเดียวกัน แม้จะขอรับความช่วยเหลือโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์สัญญาณเคลื่อนที่ ฯลฯ ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุได้รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก

จากการที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ทันการณ์เป็นสาเหตุหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดความขัดเคืองเสื่อมศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ประชาชนจะมีความรู้สึกต่อต้านในลักษณะของการไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการทำงานของตำรวจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานของตำรวจจำเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นพื้นฐาน

^๓พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์, กรมตำรวจไทย (พระนคร: โรงพิมพ์กรมตำรวจ, 2508), หน้า 9-10.

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์กรมตำรวจ อันเป็นการปฏิบัติตามแผนของกรมตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาลในด้านชุมชนสัมพันธ์ และเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับภารกิจที่ต้องเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงได้มีการจัดตั้งสถานีชุมชนขึ้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และโดยเฉพาะประชาชนตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ

กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนสยามสแควร์ขึ้น เพื่อบริการแก่ประชาชนในชุมชนที่มีความหนาแน่นและมีความหลากหลายของประชากร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. เพื่อนำระบบสถานีตำรวจชุมชน (community police box "COMPO") มาทดลองใช้ในพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสมอันจะเป็นการเสริมสร้างความใกล้ชิดและความรู้สึกที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนและให้บริการกับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบใหม่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมตลอดถึงการบริการให้คำแนะนำต่าง ๆ
 2. เป็นการเพิ่มและพัฒนามาตรการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน
 3. เป็นการเพิ่มมาตรการในการลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
 4. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
 5. เสริมสร้างให้ประชาชนในแต่ละชุมชนนั้น ๆ มีมาตรการในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ
 6. เพื่อสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ดังนั้น จึงน่าจะได้มีการศึกษาว่าการจัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนภายในชุมชนสยามสแควร์ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร

ความสำคัญของปัญหา

ตำรวจซึ่งเป็นกลไกอันหนึ่งของรัฐ มีความสำคัญยิ่งต่อสังคมและเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมให้อยู่ในระเบียบ ตำรวจจึงเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่รัฐและสังคมได้จัดตั้งขึ้น เพื่อรักษา

ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนทั้งทางด้านการบริหารและการรักษากฎหมาย⁴

การบริหารงานของตำรวจต้องให้ได้ผลเป็นที่พอใจของประชาชน ปัญหาการบริหารงานของตำรวจหมายถึงการบริการประชาชนเป็นหัวใจหลักของการบริหารงานตำรวจ การมีสถานีตำรวจในนครบาลในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาของประชาชนได้ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ 1. ความหนาแน่นของประชาชน 2. พื้นที่ที่รับผิดชอบกว้างขวาง ทำให้การติดต่อสถานีตำรวจยากลำบากในขณะเดียวกัน การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนล่าช้าส่งผลกระทบต่อบริหารงานและความรับผิดชอบสถานีตำรวจชุมชน (Community Police Box "COMPO") ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น โดยได้นำรูปแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่า "KOBAN" นำมาใช้

"KOBAN" ตามคัมภีร์ของญี่ปุ่นหมายถึง ตูยาม สถานีตำรวจ ซึ่งเป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการ และถือเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย⁵ "KOBAN" เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรูปแบบของคณะกรรมการที่ปรึกษาคอยสอดส่องดูแลปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเบื้องต้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ว่าประชาชนจะต้องมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองบริหารกิจการต่าง ๆ ของรัฐ โดยถือว่าอำนาจปกครองเป็นของประชาชนและประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจนั้น⁶

⁴คำแถลงนโยบายดำเนินการกรมตำรวจของ พล.ต.ท.ศรีสุข มหิทรเทพ อธิบดีกรมตำรวจ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2518 อ้างใน รวมประชาชาติ วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2518, หน้า 3.

⁵National Police Agency of Japan, The KOBAN police Box and Residential Police Box 1991, p. 2.

⁶Dorothy Picks, Democracy (London: William Brother Ltd, 1971), pp. 13-17.

การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเข้ามาบริหารเองโดยตรง⁷ แม้ว่าโดยเนื้อหาที่แท้จริงแล้ว กิจกรรมตำรวจไทยจะมีโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานคล้ายคลึงกับการปกครองท้องถิ่น (local government) เป็นการปกครองซึ่งรัฐมอบอำนาจให้ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือหลาย ๆ ท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการภายในขอบเขตกิจกรรมที่รัฐมอบหมายให้กระทำได้ การปกครองในลักษณะนี้ถึงแม้จะเป็นอิสระ แต่ก็มิได้เป็นอิสระจากอำนาจของรัฐทั้งหมด และมีใช้เป็นอิสระในการดำเนินการทุกประเภทในท้องถิ่นได้โดยสิ้นเชิง หรือมิใช่การปกครองที่เกิดจากสิทธิของชุมชนท้องถิ่น แต่เป็นผลที่เกิดจากรัฐ คือรัฐเป็นผู้ให้กำเนิดการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นรัฐย่อมสามารถควบคุมการปกครองท้องถิ่นได้ ความเป็นอิสระของแต่ละท้องถิ่นหรือการปลอดจากการควบคุมของรัฐจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้การปกครองท้องถิ่น จำเป็นต้องมีองค์การหรือหน่วยที่รับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สูงสุด หน่วยในการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีประชาชนร่วมดำเนินการ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้เลือกตั้งตัวแทนเข้ามาปกครองผู้เสนอแนะนโยบาย ผู้ควบคุม หรือผู้เข้าร่วมในรูปแบบอื่น ๆ⁸

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของการปกครองตนเองในท้องถิ่น ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น นอกจากจะเป็นผลดีในด้านที่ต้องการให้องค์การปกครองท้องถิ่น ดำเนินงานโดยบุคคลที่ประชาชนในท้องถิ่นเห็นชอบด้วยแล้ว ยังเป็นผลดีในข้อที่ว่า "เจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่นจะได้บริหารงานในหน้าที่ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างใกล้ชิด" มิใช่โดยการสั่งการ

⁷ วาทะของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ที่เมืองเก็ทตีสเบิร์ก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1862 ในเมธา สุตบรรทัด, ประชาธิปไตยและหน้าที่ของผู้แทนราษฎร (พระนคร: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2517), หน้า 37-39.

⁸ ประหยัด หงษ์ทองคำ, การปกครองท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2526), หน้า 10.

หรือการบังคับบัญชาจากรัฐบาลกลาง ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้

นอกเหนือจากประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจในการแก้ปัญหาในการบริหารงานของตำรวจแล้ว ผู้วิจัยยังมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนในสังคมที่ทันสมัย ที่เกิดจากความเจริญในทางเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้กรุงเทพมหานครมีชุมชนที่หลากหลายและทันสมัยอยู่มากมาย

การวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาชุมชนสยามสแควร์เป็นตัวแทนของชุมชนที่มีความทันสมัย เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับสูง มีความหลากหลายของประชากร โดยผู้วิจัยจะศึกษาว่าประชาชนในชุมชนแห่งนี้มีความสำนึกร่วมกันในกิจกรรมของชุมชนในระดับใด และเมื่อนำเอานวัตกรรมการ เมืองชนิดหนึ่งเข้ามาเสมือนหนึ่งเป็นรูปแบบของกระบวนการถ่ายทอดสถาบันอย่างหนึ่งแล้วจะมีผลอย่างไร โดยมองดูว่านวัตกรรมการ เมืองชนิดหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ในชุมชนแห่งนี้ขึ้นชึ้นอยู่กับเงื่อนไขอะไรบ้าง โดยตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านั้นดูว่าพอที่จะรับ (receive) นวัตกรรมนี้ได้ไหม ศักยภาพของพื้นที่ชุมชนสยามสแควร์จะรองรับโครงการหรือนวัตกรรมนี้มีเพียงใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วัฒนธรรมในทางการ เมืองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะรับหรือต่อต้านอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาว่าสังคมที่ทันสมัยประชาชนมีความรู้สึกและความสำนึกผูกพัน ในกิจกรรมของชุมชนอันเป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมมากน้อยอย่างไร
2. เมื่อประชาชนมีความสำนึกตามข้อ 1 แล้ว ประชาชนจะมีบทบาทในการร่วมมือกับทางราชการ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สู่แก่ส่วนรวม ในลักษณะใดและมากน้อยเพียงใด
3. เพื่อศึกษาแนวโน้มในการรับเอานวัตกรรมทางการ เมืองในระดับชุมชนของไทย

แนวความคิดในการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยหลักการสำคัญ แนวความคิดว่าด้วยการถ่ายทอดสถาบัน (political transfer หรือ institutionalization) โดยผ่านนวัตกรรมทางการเมือง แนวความคิดว่าด้วยหลักการและหน้าที่ของสถาบันตำรวจชุมชน และแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นเมือง

สมมติฐานการวิจัย

จากแนวความคิดทางทฤษฎีในการศึกษาข้างต้น การวิจัยเรื่องนี้ได้กำหนดสมมติฐานในการวิจัยไว้ว่า

1. ประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณสยามสแควร์มีความสำนึกร่วมในการเป็นชุมชนในระดับต่ำ จึงน่าที่จะมีทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของท้องถิ่น โดยทั่วไปในลักษณะคับแคบด้วย ทั้งนี้โดยมีความผันแปรไปตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล
2. สำหรับประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณนี้มีความทันสมัยสูง จึงน่าที่จะทำให้มีทัศนคติต่อการจัดตั้งสถาบันตำรวจชุมชนสยามสแควร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเมืองปกครองอย่างหนึ่งในระดับสูงด้วย

วิธีการศึกษา

1. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัยเป็นผู้ที่ผ่านก ่ตลอดจนมีกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันตำรวจชุมชนสยามสแควร์ โดยกำหนดตัวอย่างประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง โดยให้ความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มแบบธรรมดา (simple random sampling) ทั้งนี้เพราะประชากรวิจัยมีโอกาสที่จะได้รับเลือกได้เท่า ๆ กัน โดยกำหนดตัวอย่างประชากรจำนวน 400 คน

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้วิธีการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 2 วิธี อันได้แก่

1. การศึกษาจากเอกสาร อันเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ ข้อมูลทางสถิติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2. การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม จะเป็นวิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากประชากรในการวิจัย โดยที่แบบสอบถามจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการเก็บข้อมูลครั้งนี้

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นแบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บข้อมูล โดยที่แบบสอบถามจะสร้างขึ้นจากการอาศัยแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐาน ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่มุ่งสำรวจสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่างลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบเติมคำและแบบเปิดให้ เลือกตอบ

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่มุ่งสำรวจทัศนคติของประชากรวิจัยที่มีต่อสถานีตำรวจชุมชน

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่มุ่งสำรวจความสำนึก และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในพื้นที่วิจัย โดยส่วนใหญ่จะเป็นคำถามให้ เลือกตอบ

เมื่อผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว ได้รับการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความสมบูรณ์ของเนื้อหา เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์

ขอบเขตในการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจชุมชน สยามสแควร์ซึ่งมีอาณาเขตบริเวณสองฟากฝั่งถนนพระราม 1 จรดถนนอังรีดูนังค์ และถนนพระราม 1 ตัดถนนนพญาไท เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่รู้จักกันในชื่อทั่วไป "สยามสแควร์" (ภาพประกอบ บทที่ 4) หรือกินพื้นที่ประมาณ 1-2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมประชากร

700-1700 หลังคาเรือน ทั้งนี้รวมถึงวัดปฐมวาราม และเวสต์เทรดเซ็นเตอร์ด้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้รู้การมีระดับของความสำคัญและการมีส่วนร่วมในชุมชนสยามสแควร์อันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น
2. ทำให้รู้คุณลักษณะสำคัญของกระบวนการถ่ายทอดสถาบันทางการเมือง
3. ทำให้รู้และสามารถเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดสถาบัน โดยผ่านนวัตกรรมทางการเมืองนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
4. ทราบความต้องการและให้การยอมรับในสถานที่ตำรวจชุมชน

การนำเสนอรายงานการวิจัย

ในบทที่ 1 ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาของการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน แนวความคิดในการวิจัย วิธีการวิจัย ขอบเขตในการวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการศึกษาวิจัยเรื่องทั้งหมด หลังจากนั้นจึงได้กล่าวถึงทฤษฎีและแนวความคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทที่ 2 ซึ่งเป็นการนำเสนอทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมือง แนวความคิดความเป็นเมือง การถ่ายทอดสถาบันการเมือง และการแพร่กระจายของนวัตกรรม รวมไปถึงกระบวนการถ่ายทอดสถาบัน เพื่อเป็นกรอบความคิดในการกำหนดแบบการวิจัยและให้การให้ความหมายของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้

บทที่ 3 กล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย และลำดับขั้นต้นของกระบวนการวิจัยโดยเริ่มตั้งแต่ การจัดกลุ่มประชากรวิจัย การวัดตัวแปร การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล ตามลำดับ

ส่วนบทที่ 4 และ 5 จะเสนอวิวัฒนาการการจัดตั้งสถาบันตำรวจชุมชนสยามสแควร์ ลักษณะความเป็นชุมชนทันสมัย เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่ ตลอดจนความเป็นมาของหน่วยในการวิจัย หลังจากนั้นจึงนำเสนอทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีการจัดตั้งสถาบันตำรวจชุมชน สยามสแควร์และรวมไปถึงการทดสอบผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ หลังจากนั้นจึงสรุป และอภิปรายผลการวิจัยในบทสุดท้าย ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสอดคล้องกันระหว่างกรอบ ความคิดทางทฤษฎีและผลการวิจัยที่ได้รับ อันเป็นรูปธรรมในการศึกษาเรื่องนี้ และข้อสรุป เชิงนามธรรม อันเป็นความรู้ทางวิชาการที่ได้รับ